






สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

8 กันยายน 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>WHO เตือนทั่วโลกเฝ้าระวังโควิด 19 ระลอกใหม่ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า เว็บไซต์ สยามรัฐ</p> <p>-นายเทดรอส อัดฮานอม เกเบรเยซัส ผอ.องค์การอนามัยโลก กล่าวว่า การระบาดของโควิดมีทิศทางน่ากังวลก่อนเข้าช่วงฤดูหนาวในแถบซีกโลกเหนือ ซึ่งยอดผู้เสียชีวิตกำลังเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่บางส่วนของตะวันออกกลางและเอเชีย จำนวนผู้เข้ารับรักษาใน ICU ในยุโรปเพิ่มมากขึ้นและผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวใน รพ.เพิ่มขึ้นในหลายภูมิภาค พร้อมแนะนำให้ทางการประเทศต่างๆ เพิ่มการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิดฯ และเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดเข้มงวดขึ้น</p>	-
 กัญชา /กระท่อม	
<p>ขอรัฐบาลดึงกัญชากลับเป็นยาเสพติด สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก., มติชน) เว็บไซต์ (ผจก., INN)</p> <p>-นายมนตรี เยี่ยมสูงเนิน ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคนโคราชรักกัญชฯ ขอให้รัฐบาลนำกัญชากลับมาเป็นยาเสพติด และส่งเสริมให้ปลูกกัญชาทางการแพทย์เท่านั้น เพื่อควบคุมไม่ให้กัญชากระจายไปสู่ทุกครัวเรือน ส่งผลเสียต่อเยาวชนและสังคมตามที่หลายภาคส่วนกังวลกันมาก ทั้งนี้ นโยบายกัญชาเสรี มีการนำเข้ากัญชาจากต่างประเทศมาขายจำนวนมาก ทำให้วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชาทั่วประเทศได้รับผลกระทบหนักขาดทุน ราคาตกต่ำ ซึ่งอาจจะล้มละลายและปิดกิจการ</p>	-
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>รางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. มอบหมายให้ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัด สธ. ร่วมเสวนา หัวข้อ "จากความมุ่งมั่น สู่ความสำเร็จ จากความสำเร็จ สู่ความยั่งยืน" และเป็นผู้แทน สป.สธ. รับมอบรางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของสำนักงาน ก.พ.ร. ในงานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ต้นแบบองค์กรสร้างคุณค่าต่อสังคมและประเทศ สร้างสรรค์ผลงานราชการจนมีผลสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยปีนี้ สป.สธ.ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น 12 รางวัล ขณะที่หน่วยงานในสังกัด สธ.ได้รับรางวัล รวม 33 รางวัล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทย์ฯ เข้ารับรางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ หรือรางวัล Super เลิศรัฐ และรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) ระดับพัฒนาจนเกิดผล รางวัลบริการภาครัฐระดับดีเด่น และระดับดี และรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับดี ซึ่งมีผลงานที่ได้รับรางวัลรวม 7 ผลงาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. เผย อย. คำว่ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 จาก ก.พ.ร. 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับดีเด่น รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) ระดับก้าวหน้า และรางวัลบริการภาครัฐ พัฒนาการบริการ ระดับดี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เข้ารับรางวัลผลงานคุณภาพ ประจำปี 2566 จำนวน 6 รางวัล จากสำนักงาน ก.พ.ร. ดังนี้ รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ (ระดับดีเด่น) โดยสถาบันบำราศนราดูร, รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ (ระดับดี) โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา , รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ (ระดับดี) โดยกองโรคติดต่อทั่วไป ,รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทบริการตอบโต้ภัยตรงใจ (ระดับดี) โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครราชสีมา , รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทประสิทธิผลเครือข่าย (ระดับดีเด่น) โดยกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ , รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม (ระดับดี โดยกองโรคติดต่อทั่วไป</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, hfocus, thailandplus, chiangrainews)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เปิดการประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้แนวคิด “ก้าวสู่ระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มีคุณภาพ ภายใต้รูปแบบใหม่ระบบสุขภาพระดับอำเภอ” พร้อมย้ำให้หน่วยบริการปฐมภูมิปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ใช้เทคโนโลยีในการบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนและสอดคล้องตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ประสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ</p>	-
<p>MOU ความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้ช่วยศ.ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อร่วมกันสนับสนุนการทำงานด้านวิชาการ การวิจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข การแลกเปลี่ยนข้อมูล การพัฒนาบุคลากร และการติดตามประเมินผล</p>	-
<p>ASQua แต่งตั้ง ผอ.สรพ. ดำรงตำแหน่ง President-Elect 2023-2025</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage, opt-news, thailandplus)</p> <p>- พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผอ.สรพ. ได้รับการแต่งตั้งจาก ASQua ให้ดำรงตำแหน่ง President-Elect วาระในปี 2023 – 2025 สำหรับ ASQua มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ด้านสุขภาพระดับนานาชาติ การเข้าเป็น President-Elect ครั้งนี้ทำให้ประเทศไทยร่วมเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพในระดับเอเชียต่อไป</p>	-
<p>อาคารสถานพยาบาลเสมือนจริง 3 มิติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (ผจก., thailandplus, hfocus)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. เผยผลงานโชว์รูมอาคารสถานพยาบาลเสมือนจริง 3 มิติ (VHBS) ด้วยเทคโนโลยีระบบแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) เพื่อให้สถานพยาบาลมองเห็นการออกแบบเสมือนจริง จากการออกแบบที่ง่าย สะดวก มีมาตรฐาน และประหยัดงบประมาณ สถานพยาบาลที่สนใจติดต่อขอดูรายละเอียดได้ที่กองแบบแผน หรือสายด่วนกรม สบส. 1426 ในวันและเวลาราชการ</p>	-
<p>น่าน" ต้ม "น้ำเมา" สูงอันดับ 1</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด ,ผจก., linetoday)</p> <p>- สสส.และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ลงพื้นที่ รพ.สต.บ้านสะเนียน อ.เมือง จ.น่าน ถอดบทเรียนความสำเร็จ “พลังหมออนามัย ขนคนไทยตื่นรู้ เช็กดับ เลิกเหล้า” จัดการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเอนไซม์ตับ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหมออนามัยเพื่อพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพในผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน เนื่องจากการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2564 พบว่า จ.น่าน มีอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นอันดับ 1 ของไทย คิดเป็น 43% ของประชากร</p>	-
<p>ทnunนวัตกรรมสู่สิทธิประโยชน์บัตรทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ผจก., isranews, thecoverage, postjung, hfocus)</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนา เรื่องการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนผู้ผลิตนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ เข้าสิทธิประโยชน์บัตรทอง ช่วยคนไทยเข้าถึงบริการ สร้างรายได้ประเทศตั้งแต่ต้นทาง เร่งประเมินความคุ้มค่าหลังบรรจุแล้ว 2 ตัว ได้แก่ ถุงทวารเทียม รากฟันเทียม เตรียมต่อยอดกลุ่มเซลล์บำบัด ยีนบำบัด ตรวจคัดกรองไตเสื่อม มะเร็งท่อน้ำดี เน้นประชาชนตรวจเองได้ ลดภาระงานบุคลากร รองรับนโยบายยกระดับบัตรทองรัฐบาลใหม่</p> <p>การจัดระบบเชื่อมโยงข้อมูลสิทธิบัตรทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า มติบอร์ด สปสช. เห็นความสำคัญเรื่องภาระงานบุคลากรทางการแพทย์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยคณะกรรมการ สปสช. รับทราบมาตรการหารือเพื่อเชื่อมโยง API (Application Programming Interface) เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล ลดภาระงานบุคลากรทางการแพทย์ 5 แนวทาง เช่น พัฒนาชุดข้อมูลมาตรฐานสำหรับการเบิกจ่าย, เชื่อมโยง API เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล, ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพด้วยตนเอง, จัดให้มีกลไกหารือกับเครือข่ายผู้ให้บริการก่อนขยายสิทธิประโยชน์ และขยายบทบาทคอลเซ็นเตอร์ในการประสานหาเตียงและส่งต่อผู้ป่วย</p>	-